

**ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗**

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	<p>ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เรื่อง แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย - เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 	ณ ห้องประชุมศรีสัจจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาจัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗ - พิจารณาจัดทำปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๗ - พิจารณาจัดทำประกาศ เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก - พิจารณาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๒ อาคาร ๑๐
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗	คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งเวียนประกาศ และปฏิทินการดำเนินงานให้ส่วนราชการ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อฯ	คณะกรรมการสรรหาฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.	วันสุดท้ายของการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรณีรายชื่อตกหล่นหรือแก้ไขเพิ่มเติม	ติดประกาศ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร ๑๐

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
<p>วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.) (เว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>วิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ/ลูกจ้างชั่วคราวประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะขอรับแบบเสนอชื่อและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ส่วนราชการต้นสังกัด หรือ - ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ประเภทวิชาการ/ลูกจ้างชั่วคราวประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต่อคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน ๑ รายชื่อ ตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการต้นสังกัด (คณะ สำนัก สถาบัน) - งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
<p>วันพฤหัสบดีที่ ๔ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หน่วยงานละไม่เกิน ๒ รายชื่อ โดยผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการบริหารส่วนราชการนั้น ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการต้นสังกัด (คณะ สำนัก สถาบัน) - งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ชั้น ๑ อาคาร ๑๐
<p>วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p>	<p>ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติและความเหมาะสมจากรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากรายชื่อที่ส่วนราชการและบุคลากรเสนอ โดยสรุปให้ได้รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน พร้อมข้อมูล ประวัติและผลงาน เรียงลำดับตามประเภทความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 	<p>ณ ห้องสร้งจันทร์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐</p>
<p>ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗</p>	<p>ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร</p>	
<p>วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗</p>	<p>คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการทาบทามผู้ที่ได้รับการเลือกและนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	สถานที่ / ผู้รับผิดชอบ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none">- ประธานกรรมการสรรหาฯ เสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่ต่อรับการทาบทาม จำนวน ๑๒ คน เสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย- สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๑๒ คน เพื่อเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร โดยวิธีลงคะแนนลับนับโดยเปิดเผย- สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยการเสนอแนะของอธิการบดี	